

THÁI BÌNH TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.



Các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Văn Lễ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải nhất cho tập thể, cá nhân đạt giải và giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức cuộc thi.



Các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Văn Lễ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải nhất cho tập thể, cá nhân đạt giải và giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức cuộc thi.

Sáng ngày 26/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kế hoạch số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tổng kết, trao giải cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 5 năm qua, chúng ta đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả rất đáng phấn khởi. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, trong cán bộ, hội viên, đoàn viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, có hiệu quả hết sức tích cực, trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, nâng cao chất lượng và điều kiện sống của nhân dân và hơn hết là tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết trong Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được nâng lên. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tạo sức lan tỏa và sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy tốt vai trò nêu gương, đi đầu trong mọi công việc, thực hiện "nói đi đôi với làm". Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên, tạo tiền đề quan trọng để Thái Bình phát triển hơn nữa trong giai đoạn tới.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt nhiều kết quả rất đáng phấn khởi

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Chúng ta tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đúng dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, 75 năm Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ hai và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh đang đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, chúng ta đang quyết liệt thực hiện "mục tiêu kép" vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, ngăn chặn không để dịch lây lan nhằm bảo đảm giữ vững những thành quả đã đạt được cũng như tạo cơ sở phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều cách làm sáng tạo và thực chất hơn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày càng đi sâu vào thực chất trên cơ sở những việc làm cụ thể, những việc làm bình dị sẽ phát huy hiệu quả một cách hết sức thiết thực, tạo ra sự chuyển biến thực chất, sâu rộng trong cộng đồng nhân dân và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sự vào cuộc một cách thực chất, việc thực hiện một cách tự nhiên, dung dị như xuất phát từ tâm khảm, từ tâm lòng và việc học tập Bác chính là học tập những việc làm bình dị, cụ thể nhất đó. Đồng thời, việc gắn kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), các quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là gắn kết với thực hiện các quy định về nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng

Ông Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy



Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thụy Liên xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, được triển khai liên tục gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ và các chỉ bộ hàng tháng, hàng quý. Chúng tôi xác định việc học và làm theo Bác trong năm 2020 - 2021 tập trung vào 3 nhiệm vụ sau: Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tuyên truyền, vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng phục vụ xây dựng khu công nghiệp Liên Hà Thái; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Đảng ủy xã chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên đề cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, lối lối làm việc chuyên nghiệp, lời nói đi đôi với việc làm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, tuyên truyền rộng rãi để nhân dân hiểu, cùng với cuộc thực hiện những nhiệm vụ nêu trên. Kết quả, sau 1 năm, Thụy Liên đã hoàn thành bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái cho nhà đầu tư đúng tiến độ; được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng xã đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn xã đạt 99,26%.

Ông Nguyễn Như Hậu, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư



Thời gian qua, Hội Cựu thanh niên xung phong xã Bách Thuận đã phát động và thực hiện sâu rộng phong trào thi đua "Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng những việc làm cụ thể. Cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi và các hội viên đã tích cực tham gia đóng góp tiền của, công sức, hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới; lắp đường điện trong khu dân cư; xây dựng, chỉnh trang đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Các hội viên đã phát huy tinh thần "tương thân

tương ái", "lá lành đùm lá rách", hỗ trợ hội viên khó khăn về vốn đầu tư sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, tổ chức hội đã ủng hộ kinh phí tu sửa nghĩa trang Trường Sơn; tổ chức đoàn vào tỉnh Quảng Trị tặng 150 suất quà, trị giá mỗi suất 300.000 đồng để cứu trợ Hội Cựu thanh niên xung phong xã Hướng Hiệp, huyện Đa Krông.

Trung tá Lê Xuân Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh)



Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã ban hành nghị quyết và kế hoạch chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng. Tổ chức cho các chỉ bộ, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ viết cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp với nhiệm vụ của từng chỉ bộ và mỗi cá nhân; tập trung vào việc đổi mới tác phong tiếp xúc, vận động quần chúng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu và chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền rất vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị, đó là bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển; đồng hành và vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Bà Hoàng Thị Nhuận, công chức Sở Thông tin và Truyền thông



Đây là lần đầu tiên Thái Bình tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tôi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu và tham gia dự thi nhiều lần, may mắn đạt giải nhất đợt 2. Đây là cuộc thi rất thiết thực, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu, hiểu sâu hơn về Nghị quyết. Tôi mong muốn tỉnh sẽ tổ chức thường xuyên các cuộc thi tìm hiểu các nghị quyết của Đảng, của cấp ủy tỉnh, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong tổ chức thực hiện, sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống.



Các đại biểu dự hội nghị.

đầu sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa to lớn, sự chuyển biến mang tính thực chất.

Trên cơ sở những kinh nghiệm quý đó, để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, đặc biệt là Kế hoạch số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo và thực chất hơn. Tiếp tục khẳng định và xác định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta; việc thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở để nâng tầm tinh thần vững chắc để xây dựng nền văn minh, đạo đức và phát huy truyền thống của mảnh đất và con người Thái Bình, từ đó nâng niu, trân trọng những giá trị truyền thống, giá trị văn hóa, giá trị đạo đức để những giá trị này luôn luôn được gìn giữ, vững bền, ngày càng thấm sâu trong tâm khảm, hành động của mỗi người dân Thái Bình. Tiếp tục

kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); đồng thời, gắn chặt và cụ thể hóa trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh bằng những mục tiêu, việc làm cụ thể và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Các kế hoạch, chuyên đề phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể

Nhấn mạnh các biện pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Chúng ta để ra nhiều kế hoạch, nhiều chuyên đề nhưng phải biến những kế hoạch, chuyên đề đó thành những việc làm cụ thể trong từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, từng địa bàn dân cư và mục tiêu là phải làm chuyển biến rõ rệt về đạo đức, về phong cách, về tác phong làm việc, lối lối phục vụ, thái độ ứng xử với nhân dân. Tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao tinh thần đoàn

kết nhất trí trong mỗi tổ chức, mỗi địa phương, trong cộng đồng dân cư, tất cả vì lợi ích chung; biến ý thức thành hành động và xác định tâm thế nói đi đôi với làm, làm thì phải trách nhiệm và phải năng động, sáng tạo cũng như phải có phương pháp làm việc khoa học, dám nghĩ dám làm, vượt qua những khó khăn, trở ngại, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra mà mọi mục tiêu, nhiệm vụ trước hết phải xuất phát từ lợi ích và nhu cầu của nhân dân. Bên cạnh đó, đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp học tập và tuyên truyền nghị quyết của Đảng, đặc biệt là tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày càng thiết thực hơn, cụ thể hơn, để tiếp thu hơn và sức thuyết phục cao hơn. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện để bảo đảm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũng như các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước ngày càng

xuyên, tự giác của mỗi cấp ủy, chính quyền, tổ chức đảng và trong cộng đồng nhân dân.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan đã rất năng động, sáng tạo tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với hình thức thi rất phù hợp, qua đó đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia. Thông qua cuộc thi, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã kịp thời được phổ biến, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trên cơ sở thành công của cuộc thi chúng ta tiếp tục phát huy, qua đó có nhiều cách làm sáng tạo hơn, phù hợp hơn, đặc biệt là nội dung cuộc thi ngày càng phù hợp, thiết thực hơn, gắn chặt với thực tiễn cuộc sống, gắn chặt với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị cũng như mỗi cá nhân, thiết thực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Qua đó, một lần nữa khẳng định quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong thực hiện nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như mục tiêu phát triển của tỉnh cùng với cả nước phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cuộc sống, đưa đất nước ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Tại hội nghị, 25 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được biểu dương, khen thưởng. Nhân dịp này, Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã trao chứng nhận và phần thưởng cho 13 tập thể và 48 cá nhân đạt giải trong cuộc thi và trao giấy khen cho 8 đơn vị có thành tích tốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức cuộc thi.

NHÓM PHÒNG VIÊN